



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

21 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 21 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,931 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,106,230 ราย เสียชีวิต 129 ราย เสียชีวิตสะสม 27,932 ราย รักษาหายเพิ่ม 24,619 ราย รักษาหายสะสม 3,889,912 ราย ยังรักษาอยู่ 188,926 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 506,725,251 (+851,537) ราย เสียชีวิต 6,230,696 (+2,780) ราย รักษาหาย 458,816,721 (+895,803) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ สหรัฐอเมริการัฐบาลพร้อมอุทธรณ์คำสั่งศาลที่ให้เลิกสวมหน้ากาก/ พบเด็กที่ไม่ฉีดวัคซีนโควิดเสี่ยงเข้าพ.สูงกว่า 2 เท่าญี่ปุ่น กำลังพิจารณาคัดฉีดเข็ม 4 ให้ผู้สูงอายุ-คนป่วยเรื้อรัง-จนท.แพทย์/ อนุมัติให้ใช้วัคซีนโนวาแวกซ์คาดเริ่มฉีดเดือนพฤษภาคม จีน เชิญไฮ้ททยอยคลายล็อกดาวน์ แมื่อยอดเสียชีวิต และติดเชื้อใหม่ยังไม่ลด ลาว กังวลโควิดลาม เร่งตรวจหลังฉลองสงกรานต์ เน้นกลุ่มเสี่ยงเข้ารับฉีดวัคซีน

ประเด็นสำคัญ

1. การผ่อนคลายมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, newtv, workpointtoday, hfocus, nation, Chiangmai-mail, pattayamail)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า สธ.เตรียมเสนอต่อ ศบค. เรื่องปรับการตรวจหาเชื้อในผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจาก RT-PCR เป็นการตรวจด้วย ATK รวมถึงการลดวันกักตัวกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงเหลือ 5-7 วัน ทั้งนี้ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา มีมติให้ลดวันกักตัวกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงเหลือเพียง 5 วัน และสังเกตตัวเองต่ออีก 5 วัน (5+5) โดยจะเสนอที่ประชุมศบค. ก่อนเสนอที่ประชุม ศบค. เพื่อพิจารณาต่อไป ส่วนสถานการณ์โรคโควิด 19 ต้องคุมยอดการเสียชีวิตไม่ให้มาก จากนี้สิ่งที่ สธ.ดำเนินการคือทำให้เกิด 3 พอ คือ เตียงพอ ยาพอ หมอพอ เชื่อหากมี 3 พอน่าจะผ่านสถานการณ์โควิดไปได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, 77kaoded, topnews

-คกก.โรคติดต่อจังหวัดระยอง ยื่นหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข ขอปรับระดับการควบคุมผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภาคธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ ทั้งนี้ หากการพิจารณาผ่านเกณฑ์ได้ปรับเป็นพื้นที่สีฟ้า ปลดล็อกให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ไม่เกิน 23:00 น. ภายใต้มาตรการที่ สธ.กำหนด และข้อสำคัญ คือ สามารถเปิดจังหวัดรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามระบบ Test & Go ได้ด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ แนวหน้า

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ จะเป็นประธานการประชุมศบค. ครั้งที่ 7/2565 ในวันที่ 22 เม.ย.นี้ เพื่อติดตามการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา จึงอาจมีการพิจารณาปรับรูปแบบและมาตรการป้องกันในระดับต่างๆ ซึ่งจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไป คาดว่าจะมีวาระสำคัญ คือ การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน และการปรับมาตรการการเข้าออกประเทศ ทั้งทางอากาศ ทางบกและทางน้ำ พร้อมพิจารณามาตรการในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสม โดยยึดหลักจะต้องไม่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค

2. แนวโน้มสถานการณ์โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า สถานการณ์ในประเทศเริ่มเห็นแนวโน้มพบจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันลดลง ขณะที่ผู้ป่วยอาการหนักที่กำลังรักษา และผู้ป่วยเสียชีวิตยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ให้ทุกจังหวัด ตรวจสอบ Cluster ในสถานที่เสี่ยงในพื้นที่ เน้นการประชาสัมพันธ์ในช่วงหลังจากสงกรานต์ เน้น 3 มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการ WFH 2.มาตรการตรวจ ATK 3. มาตรการ 2 U รวมถึงแจ้งให้ทุกจังหวัดตรวจสอบอัตราการคงเตียงระดับ 2-3 โดยเฉพาะจังหวัดที่พบผู้ป่วยอาการหนัก และที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ พร้อมทั้งปรับรายงานผู้ติดเชื้อผ่านทางระบบ API เพื่อให้การรายงานผู้ป่วยอาการหนัก และเสียชีวิตได้รับการตรวจสอบสาเหตุการป่วยและการเสียชีวิตอย่างชัดเจน โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดนำร่อง Endemic Approach

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ

-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา เผยประเทศไทยพบการติดเชื้อลดลง แต่จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยอาการหนักยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงก่อนสงกรานต์ ยังต้องติดตามหลังเทศกาลสงกรานต์ 2-4 สัปดาห์ รวมถึงการติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์ สธ.ยังคงเตือนภัยระดับ 4 ทุกจังหวัด ส่วนการเข้าสู่โรคประจำถิ่นเกณฑ์

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สำคัญคือ อัตราการครองเตียง ระบบสาธารณสุขรองรับได้ จำนวนผู้ติดเชื้อมีผลน้อยต่อการปรับเป็นโรคประจำถิ่น ถ้าเป็นไปได้ตามการคาดการณ์จะเป็นไปตามที่คาดการณ์เดิม คือวันที่ 1 ก.ค.65

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จุฬาฯ โปสต์ถึงสถานการณ์โควิดประจำวันวันที่ 20 เม.ย.65 ว่า สถานการณ์ระบาดของไทยจำนวนติดเชื้อใหม่ รวม ATK สูงเป็นอันดับ 4 ของโลก และอันดับ 2 ของเอเชีย ในขณะที่จำนวนเสียชีวิตเมื่อวานสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก ทั้งนี้จำนวนคนเสียชีวิตของไทยเมื่อวานนั้นคิดเป็น 28.73% ของการเสียชีวิตทั้งหมดที่รายงานของทวีปเอเชีย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ไม่อยากให้ประชาชนการ์ดตก ทั้งนี้ กองสุกศศึกษาได้สำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคโควิด พบว่า 5 พฤติกรรมที่มีแนวโน้มสูงขึ้น คือ 1.ไม่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งอยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน ร้อยละ 4.8 2.ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นร้อยละ 2.6 3.ใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัยร้อยละ 1.5 4.ไม่เว้นระยะห่างฯ ร้อยละ 1.1 และ 5.กินอาหารร่วมกันกับผู้อื่น/ ไม่ใช้ช้อนกลางส่วนตัวร้อยละ 0.6 เน้นย้ำการปฏิบัติตัวตามมาตรการ VUCA และ DMHTTA อย่างเคร่งครัด

3. ร้านยาร่วมบริการ เจอ-แจก-จบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ประชาไท, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, อินโฟเควสท์, hfocus, TNN, sondhitalk)

-นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย ตามที่ สปสช. ร่วมกับสภาเภสัชกรรม เพิ่มช่องทางการเข้าถึงระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่มากโดยร้านยา หลังจากเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. - 20 เม.ย. 65 มีร้านยาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมให้บริการกว่า 700 แห่งทั่วประเทศ และขึ้นทะเบียนกับสปสช.แล้ว 462 แห่ง ให้บริการผู้ป่วยโควิด 19 แล้ว 5,010 ราย/บริการ 5,022 ครั้ง ทั้งนี้ กทม.มีผู้ติดเชื้อเข้ารับบริการมากที่สุด 1,129 ราย รองลงมาอีก 5 จังหวัด คือ ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา และสงขลา เชิญชวนร้านยาสมัครเพิ่มรองรับผู้ป่วยโควิดแนวโน้มเพิ่มสูงหลังสงกรานต์ ทั้งนี้ ล่าสุดบอร์ดประกันสังคมมีมติเห็นชอบผู้ประกันตนใช้สิทธิรับยาที่ร้านยาได้แล้วเมื่อวันที่ 19 เม.ย.65

4. วัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวถึง กรณีนักวิชาการเสนอให้กำหนดการฉีดเข็มกระตุ้นเป็นวาระแห่งชาติ ว่า วัคซีนเป็นวาระแห่งชาติอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเพิ่ม ประชาชนที่เข้าเกณฑ์การฉีดขอให้มาฉีด ผู้สูงอายุหากมาเองไม่ได้ขอให้แจ้ง จะจัดทีมไปฉีด ช่วงสงกรานต์มีการฉีดผู้สูงอายุได้ระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้ตามเป้าที่คาดหวังเนื่องจากยังมีความกลัว มีการให้ข้อมูลต่ออย่า อยากรอให้เชื่อในข้อมูลที่เป็นทางการจาก สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, sondhitalk, hfocus, js100)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในวันที่ 21 เม.ย. 65 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. จะเป็นประธานรับมอบวัคซีน COVOVAX จากประเทศอินเดีย จำนวน 200,000 โดส ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดโปรตีนซับยูนิตชนิดใหม่มาก ประสิทธิภาพใช้ทั่วโลกยังน้อย ทางคกก.วิชาการ จึงมีความเห็นให้ใช้ตามฉลากยาก่อน คือ ฉีดเข็ม 1 และ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์ ดังนั้น แนะนำให้ฉีดในกลุ่มที่ยังไม่เคยรับวัคซีนหรือแพ้วัคซีนชนิดอื่น โดยแพทย์จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ส่วนการใช้เป็นเข็มกระตุ้นยังต้องรอการศึกษา

5. ยกเลิกคำเตือนห้ามเดินทางมาไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, TNN)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ มีความยินดีที่ได้รับทราบกรณี CDC ของสหรัฐอเมริกา ยกเลิกคำเตือนห้ามประชาชนเดินทางมายังประเทศไทยและอีก 89 ประเทศ โดยเป็นการปรับลดคำเตือนจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงฯ ระดับสูงสุดระดับ 4 มาอยู่ในระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับที่มีคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ก่อนเดินทางเท่านั้น ส่งผลบวกต่อภาคการท่องเที่ยว และสอดคล้องกับแนวนโยบายที่นายกฯ มีข้อสั่งการให้ปรับปรุงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 ให้มีความสะดวกมากขึ้น ผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้มีการใช้จ่ายในประเทศให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้

6. ชี้แจง รพ.พลับพลาชัย จัดให้บริการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ)

-ทพ.จีรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย รองนายแพทย์ สสจ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ไปยัง รพ.พลับพลาชัย เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการประกาศงดให้บริการผู้ป่วยนอก พบว่า รพ.พลับพลาชัย ยืนยันยังคงเปิดให้บริการตรวจรักษาคนไข้ทั่วไปตามปกติ ไม่ได้งดให้บริการ ส่วนข้อความที่ลงในเพจของ รพ. อาจเป็นการสื่อสารและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน รวมถึงยอมรับมีบุคลากรใน รพ. ติดเชื้อโควิดกว่า 60 คน แต่ที่รักษาหายก็กลับมาปฏิบัติงานตามปกติ หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มบุคลากรในการให้บริการก็ยังมีจาก รพ.สต.ใกล้เคียงที่จะเข้ามาสนับสนุนได้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>7. ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ - กรมควบคุมโรค ชี้แจง กรณีที่มีการโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความโดยนำผ้าอนามัยมาประกบกับหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด 19 ว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ในผ้าอนามัยจะมีสาร Super Absorbent Polymer ซึ่งหากมีการสูดดมเข้าไปอาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองทางเดินหายใจ ปวดศีรษะ และเวียนศีรษะได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, thailandplus, TNN) - กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีมีการแชร์ข้อมูลยา Paxlovid ไม่เพียงพอต่อการรักษาคนไข้กลุ่ม 607 ว่า ยา Paxlovid มีเพียงพอต่อการรักษาคนไข้กลุ่ม 607 หลังเพิ่งลงนามจัดซื้อ 50,000 คอร์ส รวม 1.5 ล้านเม็ด โดยมีกำหนดทยอยส่งมอบให้ครบภายในเดือน เม.ย. 65</p> <p>8. สถานการณ์ต่างจังหวัด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, มติชน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ChiangmaiNews.js100, Sondhitalk, INN) - ลำปาง ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 2,423 ราย คาดแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น/ อุบลราชธานี ผู้ติดเชื้อทั้งหมด 4,740 คน รวมถึงตั้งจุดตรวจเชิงรุกพ่อค้าแม่ค้าตลาดเทศบาล 5 และประชาชนตำบลในเมืองตามนโยบายค้นหาผู้ติดเชื้อหลังเทศกาลวันสงกรานต์/ ชัยภูมิ พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ 260 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 6 ราย/ พะเยา นพ.สสจ.พะเยา เน้นย้ำให้เฝ้าระวังและตรวจสอบ Cluster ในสถานที่เสี่ยงที่มีปชช.ไปร่วมกิจกรรมจำนวนมากต่อเนื่อง รวมทั้งช่วยกันประชาสัมพันธ์มาตรการ UP/ แพร่ ยอดผู้ติดเชื้อรวมกับผลตรวจ ATK ที่เป็นบวกทำสถิติใหม่ 1,511 ราย เสียชีวิต 2 ราย/ นครราชสีมา ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,914 ราย/ เชียงใหม่ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 339 ราย มีผู้เสียชีวิต 4 ราย/ บึงกาฬ มีแนวโน้มยอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงขึ้น รักษาตัวในระบบ 2,200 กว่าราย ส่วนผู้ป่วยสีเหลืองกับสีส้ม 28 คน ไม่มีผู้ป่วยสีแดง/ มุกดาหาร พบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่เพิ่มหลัก 1,000 ราย/วันเป็นครั้งแรก / สตูล ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ 102 ราย เสียชีวิต จำนวน 2 ราย</p>	
<p>มาตรการสธ. และประเด็นอื่นๆ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ - ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ฯ เตือน ระวังเชื้อไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์ BA.2.12 กำลังระบาดในไทยเพิ่มขึ้น หวั่นอาจกลายพันธุ์เป็น BA.2.12.1 เหมือนที่กำลังระบาดในนครนิวยอร์กขณะนี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ - ศูนย์บริการประชาชน สรุปผลข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และข้อเสนอแนะประชาชน ผ่านช่องทาง 1111 ของรัฐบาล พบเฉพาะเรื่องโควิด 19 ใน 2 ไตรมาสแรก จำนวน 109,052 เรื่อง คิดเป็น 76.71% เป็นเรื่องร้องทุกข์โควิด 19 จำนวน 7,426 เรื่อง และสอบถามข้อมูลโควิด 19 จำนวน 101,626 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ 108,443 เรื่อง คิดเป็น 99.44% รอผลอีก 609 เรื่อง คิดเป็น 0.56%</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>MOU กำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ ระหว่าง นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กับนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัด มท. พร้อมกล่าวว่า โรคตับอักเสบเป็นภัยคุกคามสุขภาพประชาชน มีโอกาสเสียชีวิตสูง สธ.ตั้งเป้ากำจัดโรคไวรัสตับอักเสบให้หมดไปจากประเทศไทยในปี พ.ศ. 2573 ความร่วมมือครั้งนี้ จะร่วมกันให้ความรู้ ค้นหา คัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพื่อส่งเข้าระบบการรักษาที่มีประสิทธิภาพ</p>	-
<p>กทม.จัดกัญชาโลก 2 จุด สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน - เนื่องในวันกัญชาโลก 420 World cannabis day 20 เมษายน มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในกรุงเทพมหานคร 2 จุด โดยเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย นัดหมายชุมนุมวันกัญชาโลก 420 ของประชาชน มีการอ่านแถลงการณ์ที่หน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา ขณะที่ สมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชน และแนวร่วมนัดหมายทำกิจกรรม "420 เราพวกกัญ" ที่บริเวณร้านแมคโดนัลด์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง ก่อนเดินขบวนพาเหรด เพื่อทำกิจกรรมเสวนาพูดคุยสมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชนภายในถนนข้าวสาร</p>	
<p>ดัน'กัญชา'เพิ่มค่าสินค้าชุมชน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ - นายอรรถ ปัญญาชาติรัักษ์ ผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา เปิดเผยว่า ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาถูกต้องตามกฎหมายเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อปี 2562 เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยเริ่มเก็บกัญชาตั้งแต่ปี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>2564 ปีนี้ได้ต่อยอดเพิ่มมูลค่าด้วยการผลิตชาและเครื่องดื่ม ใช้เป็นส่วนประกอบในก๋วยเตี๋ยวและหมวยในชื่อ "รักษัภัย" ขยายแพรรนไซส์ได้เกือบ 1,000 แห่งทั่วประเทศ</p>	
<p>ข่าวและรอยต่อ กม.ปลดล็อกกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นายประยุทธ์ เพชรคุณ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดี ให้ความเห็นทางวิชาการ ถึงการปลดล็อกกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษว่า แม้กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศปลดล็อกกัญชาออกจากชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แล้วตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 แต่ต้องรอให้ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป กัญชาจึงจะถูกปลดชื่อออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 อย่างสมบูรณ์ จึงยังไม่สามารถปลูกกัญชาได้ รวมถึงไม่สามารถมีกัญชาไว้ในครอบครอง/ จำหน่าย การนำเข้า/การส่งออกด้วย ทั้งนี้ เมื่อมีการปลดล็อกกัญชาโดยสมบูรณ์ จะส่งผลกระทบต่อทั้งด้านสาธารณสุขต่างๆ โดยหากคดีอยู่ในชั้นพิจารณาของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการก็จะส่งยุติดำเนินคดีหรือในชั้นพิจารณาของศาลก็จะจำหน่ายคดี รวมไปถึงปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังซึ่งกระทำความผิดเกี่ยวกับกัญชา แต่หากการพิจารณากฎหมายและออกกฎหมายควบคุมพืชกัญชาของฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่ทันวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ก็เป็นไปได้ที่จะมีประชาชนหรือผู้ที่สนใจในเรื่องกัญชาจะตีความว่าสามารถปลูกกัญชาได้โดยเสรีตามหลักที่ว่า "การปลูกกัญชาสามารถกระทำได้โดยไม่มีคามผิดและไม่มีโทษเมื่อไม่มีกฎหมาย"</p>	
<p>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์</p> <p>- พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เป็นกฎหมายสำคัญของไทยในการควบคุมการบริโภคและผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มฯ มากกว่า 14 ปี พบประเทศไทยมีสัดส่วนผู้ดื่มภาพรวมที่ลดลง โดยเฉพาะในเพศชาย ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ในสัดส่วนที่ลดลงเช่นกัน ในช่วงเวลาเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับไทยแต่ไม่มีกฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์ที่เข้มข้นเท่า เช่น เวียดนาม มีสัดส่วนนักดื่มที่เพิ่มขึ้นชัดเจน ทั้งนี้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มฯ อาจเป็นกฎหมายที่มีการจำกัดเสรีภาพอยู่บ้าง แต่ข้อมูลสถิติเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าส่งผลในการลดการดื่มและผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงได้จริง รัฐบาลและรัฐสภาควรได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการปรับแก้กฎหมายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนไทย.</p>	-